



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
9 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย)

-เสนอข่าว นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 44 แล้ว ทำให้สิ้นสุดการระบาดระลอกที่ 1 แต่ไทยก็ยังคงเตรียมการให้พร้อมเพื่อรองรับการระบาดระลอก 2 เนื่องจากทั่วโลกยังคงมีการระบาดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และเมื่อไทยพยายามเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นั้น สร. เห็นด้วย แต่ต้องใช้หลักการเปิดประเทศอย่างมีสติ สิ่งสำคัญ คือมาตรการป้องกันทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ยังคงต้องทำอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ มติชน, thailandplus

-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และผอ.ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ร่วมการเสวนาหัวข้อ “เช็กอิน...หัวใจมิใช่เช็กอิน” จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการหมั่นสำรวจสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้าง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโควิด 19 เพื่อเติมเต็มมิติความคิด มิติอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขความเครียด ภาวะหมดไฟ โรคซึมเศร้า และการฆ่าตัวตายในระยะยาว ด้วยการสำรวจสุขภาพจิตของตนเองและคนรอบข้าง หรือ เช็กอิน...เพราะสุขภาพจิตดีเริ่มที่ใส่ใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ เส้นทางเศรษฐกิจ

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 10 วิธี กินอย่างไรให้ได้คุณค่าทางโภชนาการและพอเพียง ในช่วงโควิด 19 ดังนี้ 1. กินพอลิเมอร์ในแต่ละมื้อ ตักอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ 2. ดัดแปลงอาหารที่เหลือเป็นอาหารจานใหม่ 3. เรียนรู้วิธีการเก็บรักษาอาหารแต่ละประเภท เพื่อยืดอายุการใช้งานของวัตถุดิบต่างๆ และยังคงคุณค่าทางโภชนาการโดยไม่เน่าเสียไปก่อนที่จะนำมาปรุงประกอบอาหาร 4. หุงข้าวผสมข้าวโพด ถั่ว ผัก ถั่ว เพื่อเพิ่มวิตามิน 5. เลือกวัตถุดิบคุณภาพดีราคาถูกในการทำเมนูอาหาร 6. ลดการกินจุบจิบ กินอาหารให้เป็นเวลา 7. งดการกินอาหารมื้อดึก 8. เคี้ยวอาหารช้าๆ 9. ไม่กินทิ้งขว้าง มีวินัยในการซื้อและการกินที่ดี และ 10. เน้นกินเมนูที่หลากหลาย และที่สำคัญควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ มติชน, thailandplus, innnews, nationtv

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินมาตรการของสถานประกอบการหลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ที่ให้มีการเปิดสถานศึกษา สถานประกอบการ สถานที่และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิง โดยได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามฯ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง เขตลาดพร้าว และร้านวอเตอร์ไซด์ เลียบทางด่วนรามอินทรา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ สปริงนิวส์

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2563 กล่าวว่า ปีนี้กรมอนามัย ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันดูแลจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในพื้นที่ชุมชน หรือสถานที่สาธารณะ รวมถึงที่พักอาศัยให้สะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี กิจกรรมรณรงค์ปีนี้เน้นสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบ “วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” โดยให้ประชาชนมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกล COVID-19 เช่น การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ การทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม รวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day

### มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, nationweekend, thestandard, innnews)

-นางนงนุช ภิญญินันต์วันฉัตร โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายกรัฐมนตรี แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบภายหลังเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า พระองค์ท่านได้ชื่นชมต่อการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทรงห่วงใยประชาชน และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยได้รับสั่งเพิ่มเติมว่า หากมีอะไรที่ไม่เรียบร้อยก็มอบหมายให้แก้ไข

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, tnntailand,

## ประเด็นข่าว

thebangkokinsight ,innnews, newtv, ,acnews, js100) ที่วีทูกช่อง

-เสนอข่าว พญ.พรหมประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย 1 รายและ อินโดนีเซีย 1 ราย เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้าน 2 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,074 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 65 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,197 ราย แม้ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศขณะนี้จะเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้จัดระบบกักตัวเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน นับเป็นมาตรการสำคัญและถูกต้องที่ไม่ให้มีการแพร่เชื้อให้กับคนในประเทศ แต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร การป้องกันตนเองที่ยังมีความจำเป็น ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ งดนำมือสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดมีคนรวมกันจำนวนมาก และลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. เผยว่า ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอขอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโตจีพี ประจำปี 2564-2568 เป็นการขยายระยะเวลาการเป็นเจ้าภาพออกไปอีก 5 ปี ซึ่งจะเป็นผลดีในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพราะในช่วงที่มีการจัดการแข่งขัน เป็นระยะเวลา 3-4 วัน จะทำให้การจ้างงานมีรายได้จากการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ แต่ขณะนี้ยังคงมีข้อกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และยังไม่ทราบว่าสามารถจัดการแข่งขันได้ในช่วงเวลาใด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์ คอลัมน์ ย่อยข่าวกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ)

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. กล่าวถึงการใช้บัตรทองในการตรวจและรักษาโรคโควิด 19 เพื่อลดภาระของสโมสร ว่า ได้ส่งหนังสือสอบถามอย่างเป็นทางการไปแล้ว ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนประสานกับ สธ. ถึงความเป็นไปได้ในการให้นักกีฬาชนิดต่าง ๆ ใช้บัตรทองตรวจก่อนการแข่งขันตามคู่มือ ทั้งนี้ หากใช้สิทธิบัตรทองได้ ค่าตรวจโควิดของนักกีฬาจะลดลงมาเหลือเพียงคนละ 500 - 600 บาทเท่านั้น ซึ่งลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก โดยกลุ่มนักกีฬาที่อยู่ในกลุ่มใช้สิทธิบัตรทองตรวจโควิดได้นั้น จะต้องอยู่ในกลุ่ม 14 ชนิดที่กำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ เปิดโอกาสให้แต่ละเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงประเด็นให้ทราบตามลำดับ ส่วนใหญ่จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ทั้งด้านความมั่นคง การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะโรคโควิด 19 ได้เน้นย้ำคุมเข้มแนวชายแดน ป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าไทย เพราะหวั่นการระบาดรอบ 2

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

-น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกก.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ สมอ. แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มพช.907/2563 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ซึ่งรวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของ สธ. โดยแก้ไขเกณฑ์กำหนดส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 เพื่อให้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมานั้น พบว่า มีผู้ผลิตชุมชน 2 รายแรกของไทย ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานดังกล่าวจาก สมอ. แล้ว ได้แก่ ดีดีดี แอลกอฮอล์เจล ของนางสาวเรณู แก้วตา ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดลำพูน และนางสาววรรณภัสสร สันติธรรมสุทนต์ ผู้ผลิตชุมชนจังหวัดชุมพร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ)

-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ผบ.ทบ.สหรัฐและคณะจะเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค. นี้ ว่า ผบ.ทบ. สหรัฐมาเพียงแคว้นเดียวเพื่อมาลงนามในการแถลงวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมาตั้งแต่พ.ย.62 ที่ รมว.กลาโหมสหรัฐ มาเยือนประเทศไทยและพบกับนายกรัฐมนตรี คณะ ผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกาก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบใดๆ ทั้งสิ้นที่จะเป็นการยกเว้นหรือขอยกเว้น ผบ.ทบ. สหรัฐไม่ได้ปฏิเสธรวมถึงคณะทั้ง 10 คน ไม่มีการฝ่าฝืนแม้แต่ข้อเดียว โดยผบ.ทบ.สหรัฐและคณะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ 1.มีหนังสือรับรองเดินทางว่าเป็นบุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 2.มีใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางก่อน 72 ชั่วโมง 3.มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด 19 และ 4.มีแผนกำหนดการเดินทางชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าติดตามตลอดเวลา และคณะต้องไม่เกิน 10 นาย

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.รมว.สธ.ชี้แจงกรณีไม่สวมหน้ากาก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (สยามรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, mcot, Nationtv, bangkokbizkiznews, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ กรณีการไปร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย ว่า เป็นงานที่จัดขึ้นในสถานที่ปิด ไม่ใช่โรงแรม มีการตรวจเข้มตามมาตรฐานของสธ.ก่อนเข้างาน มีการจำกัดจำนวน และเวลาของผู้เข้าร่วมงาน ในช่วงร่วมงานตนได้สวมใส่หน้ากาก แต่ได้ถอดในช่วงถ่ายภาพและจังหวะช่วงที่จำเป็นของสถานการณ์ ส่วนตัวขออภัยคำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน ยอมรับว่าตนเองการตัดสินใจขอโทษที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างไม่ดี และขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้น สัญญาว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก ขอให้ประชาชนอย่าการดุด่าเหมือนตนเอง

### 2.ผลสำรวจพบคนไทยการ์ดตก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, mcot, acnews)

## ประเด็นข่าว

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงผลการตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับกิจกรรม/กิจการที่ได้รับบริการผ่อนคลายเป็นระยะ 5 พบว่า สถานที่จัดประชุม สัมมนา แสดงนิทรรศการ แสดงสินค้าในโรงแรมศูนย์ประชุม จำนวน 222 แห่ง และสถานรับดูแลผู้สูงอายุ 51 แห่งทั่วประเทศ โดยรวมได้รับความร่วมมืออย่างดี แต่ยังมีจุดที่ต้องเน้นย้ำคือการทำมาสะอาดพื้นผิวสัมผัส โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะ รวมถึงการสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับผู้สูงอายุแจ้งว่าอดีตอดในการสวมหน้ากาก ดังนั้น หากผู้สูงอายุอยู่ในสถานที่ดูแลประมาณ 14 วัน เหมือนกับการพักรักษาตัวของโรคแล้ว หากมีความอดทนก็สามารถผ่อนปรนได้ แต่หากมีโรคประจำตัว ต้องซักถามและให้คำแนะนำในเรื่องการใช้หน้ากากผ้า ส่วนเรื่องขนส่งสาธารณะจำนวน 141 แห่ง การทำความสะอาดไม่ไต่ง่ายนักเพราะมีรอบการเดินรถ แต่ทุกรอบที่หยุดรถต้องทำความสะอาด จึงต้องย้ำให้ผู้ให้บริการมีการสวมหน้ากากตลอดเวลาบนรถ ซึ่งพบ 89% น้อยกว่าพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ต้องขอย้ำว่าจำเป็น เพราะตอนนี้มีการผ่อนปรนเรื่องที่นั่ง-ยืนในชั่วโมงเร่งด่วน รวมถึงเน้นเรื่องการล้างมือบ่อยๆ

ขณะที่การสำรวจตลาด 136 แห่ง ระยะแรกทำได้ดีมาก แต่พอผ่อนปรนระยะที่ 5 ตลาดเหมือนผ่อนคลายเป็นวงกว้าง วันนี้พบเรื่องการเว้นระยะห่างลงมาเหลือแค่ 56% ขณะที่การสวมหน้ากากลดลงมาเหลือ 70% เรื่องการทำความสะอาดจุดสัมผัส 71% อีกเรื่องที่ต้องเน้นย้ำ คือ การจัดการขยะ สำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มมีการผ่อนคลายเป็นจำนวนมาก หากอยู่ในร้านปิดควรสวมหน้ากาก ลดการพูดคุย ขอให้ร่วมมืออยู่ในร้านอาหารเฉพาะใช้ในการผ่อนคลายเป็นระยะอาหารนอกบ้านบ้าง ไม่ขยับเก้าอี้โต๊ะ เน้นเรื่องการเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อไม่ได้รับประทานอาหาร

### 3.การแพร่เชื้อทางอากาศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย)

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีนักวิทยาศาสตร์จาก 32 ประเทศได้ส่งหนังสือถึงองค์การอนามัยโลก ว่าการระบาดของโควิด 19 ที่เคยระบุว่าเป็นดรอปลेटแต่หน้าจะเป็นจากแอร์บอร์สนั้น จากความรู้ที่ไทยมีขณะนี้ โควิด 19 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ เชื้อชอบทำลายเซลล์เยื่อหุ้มของเนื้อปอด การติดต่อยังเป็นการสัมผัสจากสารคัดหลั่ง จากการไอ จาม ฝอยละอองน้ำลายในระยะ 1-2 เมตร ส่วนที่เป็นแอร์บอร์สนั้น หรือติดเชื้อทางอากาศนั้น เป็นการติดเชื้อในอากาศจากห้องระบบปิดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ห้องไอซียู หรือห้องที่ใช้หัตถการใช้เครื่องมือเป็นห้องแอร์ แต่ในสถานที่โล่งแจ้งไม่ใช่อย่างนั้น เพราะมีเรื่องกระแสลม อากาศสามารถถ่ายเท และมีแสงแดด ดังนั้น ข้อมูลนี้เป็นข้อค้นพบใหม่ต้องการตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการ แต่หากโควิด 19 ติดง่ายทางอากาศเหมือนโรคหัด โรคหัดของมนุษย์ทั่วโลกคงไม่ใช่ 11-12 ล้านคน น่าจะมีจำนวนมากกว่านี้แน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-องค์การอนามัยโลก ยอมรับว่า งานวิจัยโรคโควิด 19 สามารถแพร่กระจายผ่านทางอากาศได้หรือไม่ นั้น ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน แต่ก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อความเป็นไปได้ดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินงานเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตีความต่อไป

### 4.ห่วงเชื้อระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, tnntailand)

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ แสดงความห่วงใยว่า มีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกสอง ได้แก่ 1. การที่คนไทยเชื่อว่าไม่มีผู้ติดโควิด 19 ในประเทศไทยแล้ว อาจทำให้บางคนละเลยในการป้องกันตนเอง 2. การใช้บริการรถสาธารณะ พบว่าปัจจุบันประชาชนไม่เว้นระยะห่าง 3. การเปิดเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเพราะเป็นวัยที่ยากจะควบคุมไม่ให้เด็กใกล้ชิดกัน 4. บุคคลจากต่างประเทศที่เข้ามาในไทย ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ปัจจุบันอาจจะไม่ต้องกักตัวถึง 14 วัน เนื่องจากมีวิธีการตรวจเชื้อที่สามารถรู้ผลได้เร็ว คือ การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ ปัจจุบันมี 2 หน่วยงาน ที่ผลิตชุดตรวจเชื้อลักษณะนี้ คือ สภาอากาศไทย ซึ่งผลิตชุดตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซึ่งใช้เวลาเพียงครึ่งวัน ราคาค่าตรวจอยู่ที่ 200 บาท ต้องใช้เวลารอ 1-2 วัน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตชุดตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อโควิด 19 โดยสามารถรู้ผลได้ภายใน 2 นาที ค่าตรวจอยู่ที่ 200 บาท แต่ผลตรวจยังมีลักษณะครอบคลุม เช่น ผลตรวจออกมาเป็นบวก แต่อาจเกิดจากข้ออักเสบ ไม่ใช่เชื้อโควิด 19 ล่าสุดมีรายงานว่า เชื้อโควิด 19 มีการปรับรหัสพันธุกรรม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังจับตาดูว่าการปรับรหัสพันธุกรรมดังกล่าวจะสัมพันธ์กับการแพร่เชื้อได้เพิ่มขึ้น หรือแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นหรือไม่ ดังนั้น คนไทยจึงยังต้องดูแลป้องกันและระมัดระวัง

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ผู้จัดการรายวัน, คอลัมน์ ย่อยข่าว) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.ออนไลน์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์)

-ทีมวิจัยทางการแพทย์ด้านระบบประสาท เผยแพร่ผลวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าสมองของผู้ป่วยโควิด 19 ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจนเกิดความเสียหาย อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับระบบประสาทหลายอย่าง

-**ฮ่องกง** พบแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 3 หลังพบผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย เป็นผู้ป่วยท้องถิ่น ระบาดเป็นกลุ่มก้อนภายในบ้านพักคนชรา

-**อังกฤษ** งานวิจัย ม.คอลเลจลอนดอน ชี้ว่า เชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถสร้างความเสียหายต่อสมองของผู้ป่วย ซึ่งรวมถึงเกิดภาวะพาร์คินสัน และทำให้เส้นประสาทถูกทำลาย

-**สหรัฐอเมริกา** มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากกว่า 3 ล้านคน สมาคมแพทย์ พยาบาล และ รพ.ในสหรัฐฯ เรียกร้องให้ประชาชนเพิ่มความจริงจัง สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ

-**ออสเตรเลีย** นครเมลเบิร์น เตรียมใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง หลังตัวเลขการติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

-**จีน** เมืองปักกิ่ง ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นวันแรก นับตั้งแต่การระบาดระลอกสองในเมืองหลวงของจีนเมื่อเดือนมิ.ย.63

-**บราซิล** ผลตรวจยืนยัน ว่านายฌาอีร์ โบลโซนาโร ประธานาธิบดีบราซิล ติดเชื้อโควิด 19

## ประเด็นข่าว

-สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 11,764,563 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 541,242 ราย รักษาหายรวม 6,758,611 ราย โดยสหรัฐ มีผู้ติดเชื้อ 3,041,129 ราย เสียชีวิต 132,993 ราย บราซิล มีผู้ติดเชื้อ 1,626,071 ราย เสียชีวิต 65,556 ราย อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 721,310 ราย เสียชีวิต 20,184 ราย รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ 694,230 ราย เสียชีวิต 10,494 ราย เกาหลี มีผู้ติดเชื้อ 305,703 ราย เสียชีวิต 10,772 ราย

### มาตรการความปลอดภัยในรพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, แนวหน้า, เว็บไซต์ (เนชั่นทีวี, มติชนออนไลน์, โพสต์ทูเดย์, New18, TNNthailand, matichonweekly)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณีคนร้ายบุกเข้าไปก่อเหตุหวังชิงใจพยาบาล รพ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ว่า ได้สั่งการให้ ผอ.รพ. เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในรพ.ทุกแห่ง ส่วนจะให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำการในรพ. หรือไม่นั้น ผอ.และผู้บริหารรพ.ต่างๆ จะเป็นผู้ตัดสินใจ เบื้องต้นจะขอให้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เพื่อดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และหากรพ.ใด จะไม่ให้พยาบาลที่เป็นผู้หญิงเข้าเวรกลางคืน ก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้บริหารโรงพยาบาลแห่งนั้นๆ ผู้ตรวจราชการในพื้นที่จะเข้าไปสั่งการช่วยดูแล ทั้งนี้ ดร.นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.ได้เข้าไปดูแล ส่วนตนถ้ามีเวลาจะไปเยี่ยมที่จ.ขอนแก่น

### ประกาศแพทยสภาหน้าผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว ที่ สปสช. เครือข่ายผู้ป่วยทุกประเภททั่วประเทศ และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้ยื่นหนังสือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศแพทยสภา ที่ 50/2563 เรื่องหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย เนื่องจากพบว่า การออกประกาศดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ ขัดต่อกฎหมาย ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของแพทยสภาตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2528 ซึ่งมีให้อำนาจแพทยสภาในการออกคำสั่งให้ผู้ป่วยหรือประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ การที่แพทยสภาอ้างอำนาจตามความในมาตรา 21 (1) ซึ่งเป็นกรให้อำนาจแพทยสภาในการบริหารกิจการแพทยสภา และตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 7 (2) ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์ และ มาตรา 7 (4) การช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการสาธารณสุข ตามลำดับนั้น ก็ได้เกี่ยวข้องกับออกประกาศกำหนดหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ประการใด

-นายบุญยืน ศิริธรรม ประธานสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคกล่าวว่า ตามประกาศที่พูดถึงหน้าที่อันพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 10 ประการ เป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย เพราะจริงแล้วมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องออกระเบียบปฏิบัติเพิ่ม หน้าที่ของแพทยสภา คือการควบคุมดูแลแพทย์ไม่ใช่ออกประกาศทำให้ผู้ป่วยเสียหาย และในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินคงไม่มีใครมานั่งอ่านประกาศก่อนจะลงชื่อเพื่อไปแพทย์รักษา หวังว่าแพทยสภาจะยกเลิกประกาศฉบับนี้ ซึ่งอาจจะสร้างความแตกแยกได้ และทำผิดขั้นตอนหลายอย่าง เช่น ไม่ผ่านรัฐธรรมนูญ และไม่ผ่านความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน แถมยังฉวยโอกาสช่วงโควิด 19 ออกประกาศฯ

-นายธนพล ดอกแก้ว นายกสทศเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย และผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ป่วยทุกประเภททั่วประเทศ กล่าวว่า ประกาศที่แพทยสภาออกมา เห็นว่า ขัดต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เนื่องจากแพทยสภาไม่มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2528 และในอนาคตอาจจะมีปัญหาแนวทางการปฏิบัติกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย หรือกรณีที่ผู้ป่วยได้รับความเสียหายประกาศนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงทำให้ผู้ป่วยเสียเปรียบ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ได้กล่าวว่า จะนำเรื่องหารือกับกกก.ที่เกี่ยวข้องต่อไป

### คลินิกบัตรทองเบิกเงินเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : มติชน , กรุงเทพธุรกิจ , ไทยรัฐ

- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุมบอร์ด สปสช.ว่า ที่ประชุมได้ตรวจสอบพบข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มของโรคเมตาบอลิก ของคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง ไม่น่าเชื่อถือ เช่น ไม่สามารถ ตรวจสอบได้ว่า ผู้รับบริการได้รับบริการจริง นอกจากนี้ ยังไม่สามารถ ติดต่อผู้รับบริการจากเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกในเอกสาร และมีการแก้ไขข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง เพื่อให้เข้าเกณฑ์ตรวจคัดกรอง เป็นต้น สปสช. ได้เร่งดำเนินการกับคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้ง 18 แห่งจากความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยที่ประชุม บอร์ดสปสช.เห็นชอบตามที่สปสช.เสนอให้เรียกเงินส่วนที่หน่วยบริการเรียกเก็บเกินจริง ในกรณีที่หน่วยบริการไม่คืนเงิน ให้สปสช.มีอำนาจจะบังคับค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ พร้อมกันนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่งและอาญา ดำเนินการทางวินัยและสภาวิชาชีพ เพื่อขอให้เพิกถอนความเป็นสถานพยาบาล นอกจากนี้ ได้ตั้งกกก.สอบข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นนี้ โดยมี นายจิรัฐ สุขได้พิง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน ให้ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 วัน กรณีนี้เป็นการฉ้อโกงภาษีประชาชน ฉ้อโกงเงินราชการ ขณะนี้ สปสช.ได้แจ้งความดำเนินคดีกับคลินิกทั้ง 18 แห่ง และได้เพิกถอนการเป็นหน่วยบริการในระบบ สปสช.แล้ว นอกจากนี้ ได้ให้ สปสช.เตรียมหาหน่วยบริการแห่งใหม่เพื่อรองรับประชาชนที่ขึ้นทะเบียนในหน่วยบริการดังกล่าว และให้เลขาธิการ สปสช. แฉลงรายละเอียดการดำเนินการทั้งหมด เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะต่อไป

- นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ขณะนี้ สปสช.ได้ดำเนินการฟ้องร้องเอาผิดคลินิกทั้ง 18 แห่งเรียบร้อยแล้ว ส่วนยอดเงินที่เบิกเกินไปกว่า 70 ล้านบาท ส่งคืนมาแล้วกว่า 60 ล้านบาท ส่วนที่เหลือยังไม่มีใครประสานชี้แจงว่าจะจ่ายคืนเมื่อไหร่ ได้ให้เวลาถึงสิ้นเดือนก.ย.นี้ จะมีการตรวจสอบคลินิกอบอุ่นทั้งหมดแน่นอน เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพียงแต่รอให้ดำเนินการกับคลินิกอบอุ่นทั้ง 18 แห่งให้เสร็จสิ้นก่อน กรณีมีการวิจารณ์ว่า ความผิดปกติในการเบิกจ่ายเงินนั้น สปสช.ตรวจพบมานานแล้ว เหตุให้เพิ่งจะดำเนินการเอาผิดตาม กม.หลังมี ส.ส.ออกมาเปิดเผยในสภานพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ที่ผ่านมามีเวลาในการตรวจสอบ เก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ นำเข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมการหลายคณะ ขอยืนยันว่า ไม่ได้ปล่อยปละละเลย หรือจะอะลุ่มอล่วยแน่นอน



## ประเด็นข่าว

**สิทธิรักษาพยาบาลกลุ่มเปราะบาง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.สธ. เป็นประธานประชุม บอร์ดสปสช. มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ “การดำเนินงานพัฒนาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ระหว่าง ก.มหาดไทย ก.ยุติธรรม ก.สาธารณสุข ก.พัฒนาสังคมฯ กทม. สสส. องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และ สปสช. เพื่อบริการความร่วมมือดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

น.ส.วรรณภา แก้วชาติ ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ จะช่วยให้กลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สถานะใดเลย เพราะไม่มีความรู้ที่จะดำเนินการ ไม่มีค่าเดินทางไปติดต่อหน่วยงานรัฐ หรือไม่มีค่าตรวจดีเอ็นเอที่ต้องใช้ราว 18,000 บาท เช่น คนที่ไม่ได้แจ้งเกิด หรือเคยแจ้งเกิดและมีบัตรประชาชนแต่ขาดการต่ออายุบัตรมานาน ราว 5.2 แสนคนได้รับบัตรประจำตัวที่ระบุรหัสเฉพาะระหว่างการรอพิสูจน์สถานะ อาจจะเป็น รหัสเอ(A)แล้วตามด้วยเลข เหมือนกับกรณีเคทีจี(G) เพื่อให้สามารถนำบัตรนี้ไปใช้ยื่น เพื่อเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลต่างๆได้ อยากรวิงวอนให้รัฐพิจารณาตั้งกองทุนพิเศษดูแลค่ารักษาพยาบาลคนไทยกลุ่มนี้ระหว่างที่ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์สถานะ ใช้งบประมาณตั้งต้นราว 120 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินจากข้อมูลยอดค่ารักษาพยาบาลที่รพ.ไม่สามารถเรียกเก็บจากใครได้แต่ละปีใน 56 จังหวัด ลักษณะคล้ายกับกองทุนคืนสิทธิ 500 ล้านบาทที่ สธ. บริหารจัดการในการช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลให้กลุ่มคนไร้รากเหง้า เด็กจี และคนจีนโพ้นทะเลได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล ซึ่งกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนไม่ได้ใช้ในการใช้สิทธิของกองทุน 500 ล้านบาท

**การเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, เนชั่นทีวี, thailandplus, สยามรัฐ)

-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ แนะนำวิธีใช้เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย ก่อนซื้อควรอ่านรายละเอียดเบื้องต้น เช่น มีฉลากภาษาไทยที่ระบุสาระสำคัญครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ ประเภท ส่วนประกอบสำคัญ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิต วิธีใช้ ปริมาณสุทธิ ก่อนใช้ควรอ่านฉลาก ปฏิบัติตามวิธีใช้ คำเตือน ทดสอบการแพ้โดยทาที่ท้องแขน หากมีผื่นแดง คันไม่ควรนำมาใช้ และอย่าหลงเชื่อโฆษณา เช่น อยากรสวยต้องอดทน ทนแสบ ร้อน แดง ผิวลอกแล้วผิวใหม่จะสวยใส เป็นต้น หากใช้แล้วเกิดผื่นคันคันคันให้หยุดใช้แล้วรีบไปพบแพทย์ และดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกกำลังกาย ไม่เครียด และทาครีมกันแดดเป็นประจำ

**บุรีเถื่อน**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

-กล่าวว่า ขบวนการธุรกิจค้าบุรีเถื่อนลักลอบนำบุรีจากต่างประเทศเข้ามาในตลาดภายในประเทศโดยไม่ได้เสียภาษี ทำกันมานานและเติบโตอย่างมั่นคง แย่งส่วนแบ่งตลาดบุรีที่ถูกกฎหมายทุกระดับราคา กระทั่งธุรกิจค้าและผลิตบุรีของรัฐ คือ การยาสูบแห่งประเทศไทย และเอกชนผู้นำเข้าที่ถูกกฎหมาย การเติบโตมีสาเหตุมาจากอัตราภาษีที่สูง ปัญหาช่องว่างทางกฎหมายที่ไม่สามารถปราบปรามจับกุมได้อย่างเด็ดขาด และกระแสความนิยมของผู้บริโภคที่ไม่สามารถจ่ายเงินในราคาที่สูงกว่าเพื่อซื้อบุรีที่ถูกกฎหมายได้ ปัญหาบุรีเถื่อนยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังในประเทศไทย แต่น่าแปลกใจที่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรง กลับไม่ได้ให้ความสำคัญหรือใส่ใจในปัญหาเท่าที่ควร ส่วนด้านนโยบายและการเมือง ไม่มีใครใส่ใจปัญหานี้ จึงถึงเวลาที่ต้องหาทางแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง ที่จะหยุดยั้งหรือชะลอการเข้ามาของบุรีเถื่อนตามแนวชายแดน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในด้านรายได้จากการเก็บภาษีบุรีจำนวนมหาศาล

**การแพทย์ฉุกเฉิน**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์

-เสนอบทความ การดูแลช่วยเหลือ "ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน" ในประเทศไทยปัจจุบันมี สพฉ. เป็นกลไกที่สำคัญ ขณะที่ในส่วนของผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ห่างไกล-ในถิ่นทุรกันดาร ได้มีการริเริ่มโครงการอากาศยานการแพทย์ เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เรียกว่าระบบ "ไทยสกายดอกเตอร์" เป็นการใช้อากาศยานช่วยชีวิตผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความมีความจน เชื่อชาติ ศาสนา ผ่านการแจ้งขอรับบริการทาง โทร.1669 ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทาง สพฉ. มีการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความพร้อม และฝึกซ้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติการทั้งในเหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ภัยพิบัติ

**แม่ป้ายัสสาวะป้ายแผลในปากลูก**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่นทีวี, ไทยรัฐออนไลน์, ผจก.ออนไลน์, kapook)

-เพจเฟซบุ๊ก หมอขอขอบหน้าหยอหะ-Aggressive Doctor เผยแพร่ข้อความ คุณแม่รายหนึ่งใช้ป้ายัสสาวะป้ายรักษาแผลในปาก ลูกวัย 4 เดือน ตามคำแนะนำของเพื่อน ต่อมาอาการของเด็กน่าจะดีขึ้น จึงพาไปหาหมอที่คลินิก โดยหมอได้จ่ายยาให้ วิธีคือ นำยาไปบดแล้วป้ายที่แผลในปากเด็ก เนื่องจากเด็กเป็นเชื้อรา แต่แม่เป็นห่วงว่าลูกจะขม จึงนำซื้อสาลากยาไปค้นหาในกูเกิล พบว่า เป็นยาสอด ใช้แก้อาการตกขาว รวมทั้งข้างกล่องยังเขียนว่าเป็นยาอันตราย จึงมาสอบถามในโลกออนไลน์ มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์แม่เด็กที่ไม่เชื่อหมอ แต่เชื่อการป้ายัสสาวะ ส่วนยาที่หมอส่งจ่ายนั้น หากเป็นผู้ใหญ่มีอาการช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา สามารถใช้ยาดังกล่าวในการเหน็บเพื่อรักษาเชื้อราได้ และหากมีเชื้อราในช่องปาก ไม่ว่าจะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ก็สามารถใช้นั้นเป็นสารละลาย รักษาเชื้อราในช่องปากได้เช่นกัน